



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานวิชาการ โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๙๔๙๑

ที่ อส ๐๐๐๓(พก)/ว ๒๙๖

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งคำสั่งให้ข้าราชการฝ่ายอัยการเข้าร่วมโครงการสัมมนาการดำเนินการของพนักงานอัยการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญารธนบุรี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาตลิ่งชัน อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาพระโขนง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญามีนบุรี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีภาษีอากร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีคุ้มครองผู้บริโภค อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงาน อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑ - ๙ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูง ภาค ๑ - ๙ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๑ - ๙ อธิบดีอัยการภาค ๑ - ๙ อัยการจังหวัด อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง และอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดให้มี “โครงการสัมมนาการดำเนินการของพนักงานอัยการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕” ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. การสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบซูม (Zoom Meeting) ของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานอัยการและบุคลากรในสำนักงานอัยการสูงสุดมีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดี ความผิดทางพินัยของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ และสารบบการดำเนินงานตาม ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีความผิดทางพินัยของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ พนักงานอัยการและข้าราชการธุรการในสำนักงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการดำเนินคดีความผิดทางพินัยที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวง ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญารธนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง ศาลอาญามีนบุรี ศาลจังหวัด และศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ เข้าร่วมโครงการสัมมนา ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการสัมมนา ด้วยตนเองได้ ขอให้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมโครงการสัมมนา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งทราบด้วย

(นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์)

อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง

รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน

อัยการสูงสุด



QR Code โครงการสัมมนาการดำเนินการของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย
พ.ศ. ๒๕๖๕



โครงการสัมมนา



กำหนดการ



คำสั่งและบัญชีแนบท้าย



เอกสารประกอบ

หมายเหตุ เอกสารประกอบการสัมมนาเพิ่มเติม
จะอัปโหลดให้ภายหลัง



แบบตอบรับผู้เข้าร่วม

<https://zoom.us/j/94946331098?pwd=UDVVS1orQTdnUzJHb3BBQTBnaDJ0Zz09>



Link Zoom Meeting

Meeting ID : 949 4633 1098

Passcode : 129778

กำหนดชื่อรูปแบบดังนี้ : ลำดับที่ตามคำสั่ง , ชื่อ - สกุล